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23. október 2020 

 

Til Skeiðfélagsins 

 
Vegna skeiðkappreiðna á Skeiðleikum 2 dags. 10. júní sl. hefur stjórn LH tekið til umfjöllunar framkvæmd 
þeirra. Svo virðist sem ákveðnir vankantar hafi verið á framkvæmdinni og eru þeir eftirfarandi: 
 

• Sama keppnispar keppti bæði í 150 og 250 metra skeiði. 
  
Stjórn LH óskar eftir upplýsingum um hvort þetta atvik hafi komið til umræðu og hvernig stjórn 
Skeiðfélagsins líti á þetta atvik. 
 
Mikilvægt er að búa þannig um hnútana að öll okkar mót séu innan þess ramma sem við viljum vinna 
eftir og trúverðugleiki okkar sem íþróttagreinar og samtaka byggir á.  
 
Samstaða, samvinna og góð vinnubrögð er okkur öllum til hagsbóta. 
 

 

f.h. stjórnar LH 

 

Lárus Ástmar Hannesson 


